



Những Điều Thiết yếu về Cuộc họp Ủy ban Tuyển sinh, Xét duyệt và Đuổi học (ARD) dành cho Phụ huynh

Loạt Video Thông tin về Giáo dục Đặc biệt

Dịch vụ giáo dục đặc biệt có thể gây choáng ngợp cho các gia đình. Điều quan trọng là quý vị phải hiểu những điều thiết yếu về cuộc họp ủy ban ARD. **Với tư cách là phụ huynh/người giám hộ, quý vị là một thành viên rất quan trọng của ủy ban này.**

Trong giai đoạn diễn ra dịch COVID-19, học tập từ xa và giãn cách xã hội này, nhiều ủy ban ARD đồng ý họp thông qua các cuộc gọi hội nghị hoặc các nền tảng trực tuyến như Zoom, Skype hoặc Google Meet.

Tài liệu này bao gồm một số ý tưởng quan trọng để giúp quý vị chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc họp ARD của con mình, cho dù là qua điện thoại hay qua mạng.



Lời mời tham dự cuộc họp Ủy ban ARD

Quý vị có thể yêu cầu một cuộc họp ARD cho con mình bất cứ lúc nào. Trường học của con quý vị phải đáp ứng yêu cầu của quý vị và thông báo cho quý vị biết liệu trường đồng ý hay từ chối họp. Nếu cuộc họp được lên lịch, trường học sẽ gửi cho quý vị một lời mời để thông báo cho quý vị biết:

- ▶ Thời gian và địa điểm (trực tuyến hoặc trực tiếp) của cuộc họp ARD
- ▶ Những ai sẽ họp và nội dung nào sẽ được thảo luận, hãy tham khảo [trang web tìm trẻ](#) để biết những người sẽ có mặt tại cuộc họp.

Chuẩn bị cho Cuộc họp Ủy ban ARD Qua mạng

Trước cuộc họp ARD qua mạng, quý vị có thể hỏi nhà trường nền tảng trực tuyến nào sẽ được sử dụng cho cuộc họp và lời khuyên để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

- ▶ In tài liệu trước thời điểm họp nếu quý vị có thể làm vậy, hoặc yêu cầu để được nhận tài liệu in.
- ▶ Nhớ sạc đầy thiết bị của quý vị
- ▶ Chuẩn bị trước một số điện thoại trong trường hợp kết nối internet của quý vị không hoạt động hoặc quý vị bị ngắt kết nối.
- ▶ Biết cách chia sẻ màn hình máy tính của quý vị trong cuộc họp nếu quý vị muốn hiển thị thứ gì đó, chẳng hạn như các mẫu công việc. Quý vị cũng có thể gửi ảnh các mẫu công việc từ điện thoại của mình trước thời điểm họp.
- ▶ Yêu cầu bản sao của bất kỳ tài liệu dự thảo nào mà trường học có thể đã chuẩn bị sẵn cho cuộc họp.
- ▶ Đảm bảo rằng quý vị có các bản sao của bản đánh giá ban đầu hoặc bản đánh giá lại của con mình.

Trong khi diễn ra cuộc họp Ủy ban ARD

Trong khi diễn ra cuộc họp của ARD, ủy ban sẽ đề cập đến rất nhiều thông tin. Biểu đồ ở trang tiếp theo liệt kê một số nội dung thường có trong cuộc họp mà sẽ được thảo luận như một phần trong chương trình giáo dục cá nhân (IEP) nếu con quý vị bị khuyết tật và sẽ nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt.

Sau Cuộc họp Ủy ban ARD, quý vị sẽ nhận được một bản sao IEP của con mình.





Các Nội dung Khác nhau của Cuộc họp Ủy ban ARD

Điều kiện Hội Đủ cho Giáo dục Đặc biệt

Quyết định xem liệu con quý vị có bị khuyết tật và cần đến giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan hay không.

Mức độ Thành tích Học tập và Hoạt động Chức năng Hiện tại (PLAAPF)

Thảo luận về các điểm mạnh và nhu cầu của con quý vị cũng như tác động của khuyết tật đến trẻ khi ở trường.

Mục tiêu Hàng năm

Viết các mục tiêu mô tả các kỹ năng có thể đo lường được mà con quý vị sẽ học trong năm.

Các Điều chỉnh hoặc Sửa đổi

Thảo luận về bất kỳ biện pháp điều chỉnh hoặc sửa đổi cần thiết nào. Biện pháp điều chỉnh là những hỗ trợ giúp con quý vị tiếp cận việc học nhưng không thay đổi những gì con quý vị học được. Biện pháp sửa đổi thay đổi những gì con quý vị sẽ học.

Môi trường Hạn chế Tối thiểu (LRE)

Quyết định việc làm thế nào để con quý vị tham gia trường lớp nhiều nhất có thể cùng với các học sinh không khuyết tật.

Giáo dục Đặc biệt và các Dịch vụ Liên quan

Thảo luận về những dịch vụ mà con quý vị sẽ nhận được, mức độ thường xuyên, thời gian trong bao lâu và địa điểm cung cấp các dịch vụ đó.

Đánh giá của Học khu và Tiểu bang

Thảo luận về cũng như đưa ra quyết định về các bài kiểm tra của tiểu bang và học khu dành cho con quý vị.

Dịch vụ Năm Học Kéo Dài (ESY)

Cân nhắc xem con quý vị có cần đến các dịch vụ trong thời gian nghỉ giữa năm học hay không.

Đồng ý

Tóm tắt những nội dung đã được thảo luận và quyết định. Với tư cách là phụ huynh, quý vị hãy đóng góp ý kiến trong cuộc họp, kể cả khi quý vị không đồng ý với điều gì đó đang được quyết định.

Các nguồn trợ giúp:

▶ Trung tâm Thông tin Giáo dục Đặc biệt (SPEDTex)

SPEDTex

▶ Thông báo về các Biện pháp Bảo vệ theo Thủ tục

TIẾNG ANH

**TIẾNG TÂY
BAN NHA**

▶ Hướng dẫn Phụ huynh về Quy trình Tuyển sinh, Xét duyệt và Đuổi học (ARD)

TIẾNG ANH

**TIẾNG TÂY
BAN NHA**